

TRONG SÁCH

Tác Giả: TR M THIÊN THU

Thứ Tư:, 14 Tháng 3 Năm 2012 15:59

Trong đời sống hàng ngày chúng ta có những chuyện “lạ” mà hoàn toàn có thể, những chuyện cũng có người cho đó là “chuyện bùa đét”. Những không, chúng hãy nhìn vào câu chuyện này:



Ngày đầu tiên chuyện về nhà mình, ông Josh Ferrin (ở Salt Lake City, bang Utah, Hoa Kỳ), đã

tình cảm tìm thấy nhiều bạn cũ của anh cũ “đi quên”. Số tiền này tổng cộng khoảng 45.000 USD (tổng cộng 940 triệu VNĐ). Nhưng ngay sau đó, gia đình ông quyết định trả số tiền này cho người cũ. Điều đáng lưu ý là ông Josh Ferrin không phải là người giàu có, ông cũng đang rất cần tiền để chi tiêu cho một số việc.

Ông Josh bộc bạch: “Tôi cũng là người bình thường, và tôi cũng đang rất cần tiền, nhưng tôi nghĩ rằng việc làm của tôi là đúng đắn. Chúng ta nên trả lại những gì không thuộc về mình. Bên cạnh đó, tôi có 2 con trai và tôi cần dạy chúng về lòng trung thực”. Câu nói của ông thật đáng để chúng ta “xét mình”.

Thấy ông Josh hành động vậy chắc hẳn cũng có người cho ông là “đi đi”. Thế nhưng “cái đi đi” của ông lại chính là “đi đi khôn ngoan” của Thiên Chúa. Ai cũng cho là mình “trong sách”, nhưng chắc chắn vì anh có “cái hay”, anh bắt gặp cơ hội gặp “tình huống khó xử”. Gặp “chuyện” rồi người ta mới có thể biết đâu là “vàng” và đâu là “thau”.
Bằng chứng hiển nhiên hàng ngày chúng ta thấy nhiều chuyện xảy ra liên quan với chết, ngay cả thân nhân ruột rà trong một gia đình mà còn tranh chấp giành nhau và tính toán chi li với nhau, thậm chí có thể sát hại tình cảm họ xảy ra án mạng chỉ vì lợi ích cá nhân.

Tham nhũng và hối lộ cũng xảy ra như cảm biến, người ta coi đó là “chuyện nhỏ”, là “chuyện nhỏ hàng ngày”, như một thói quen tự nhiên. Người “lười” thì cần miêng lười, người “nhàn” thì cần miêng nhàn, người “nhàn” hẳn thì mệt. Đúng như người ta thường nói: “Sống chết mặc bay, tiền thì y bát tử”. Dân đen biết như vậy ai đòi công lý, giành lợi nhân và nhân phẩm để quyên làm người đúng nghĩa?

Một trong Bát Phúc (Tám Mối Phúc Thật) mà Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5:8). Trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa đã đưa ra hai điều liên quan lòng tham: Điều răn thứ bảy là “chớ lấy của người”, và điều răn thứ mười là “chớ tham của người”.

Hẳn một lần Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mê đắm tham lam, không phải vì dục vọng mà mê đắm sống con người để được bao bọc như của cải đâu” (Lc 12:15).

“Động tiền liến khúc ruột”, tiền nhân nói thật chí lý. Đúng vậy, nếu không “tinh thần” thì người ta rất dễ sa vào cái bẫy với chết, vì ba kẻ thù hàng ngày vây quanh chúng ta: Ma quỷ, thế gian và chính mình!

TRONG SÁCH

Tác Giả: TR M THIÊN THU

Thứ Tư, 14 Tháng 3 Năm 2012 15:59
